
 

 

132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 841  —  579. mál.

Fyrirspurn

til heilbrigðisráðherra um styrki úr Framkvæmdasjóði aldraðra.

Frá Ástu R. Jóhannesdóttur.

1. Hversu háir styrkir hafa verið veittir til verkefna er tengjast öldrunarmálum úr Fram-
kvæmdasjóði aldraðra og hverjir hafa hlotið þá, sbr. svar ráðherra í máli 367, þskj. 686,
á yfirstandandi þingi, sundurliðað eftir árum, styrkþegum á hverju ári og upphæðum til
hvers þeirra?

2. Hversu miklir fjármunir eru í sjóðnum nú?

Skriflegt svar óskast.


